

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 18 พฤษภาคม 2559

เรื่อง

1. รุกแผนที่เกษตรบริหารเชิงรุก เดินหน้าสู่สมาร์ตซิตี้สร้างรายได้
2. ฉัตรชัยจับพืชรูธ งบน้ำ1.5พันล.จ่ายใน1เดือน
3. "ลำไย-ลิ้นจี่-ลองกอง" ระล่ำ
4. มันเสียหายหนัก-ราคาโอเค
5. ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมธนาคารปยุฯ
6. คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ฟาร์มโคนมอินทรีย์
7. ปลุกหม่อนเลี้ยงไหมฝ่าวิกฤติภัยแล้ง
8. เสนอแก้ไขหนี้เร่งด่วนของเกษตรกร
9. โคนมร้อนหนังสือปลัดเกษตรขอกู้ดอกต่ำปุยาง 600 ฟาร์ม

หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการรายวัน
โพสต์ทูเดย์
ไทยรัฐ
ฐานเศรษฐกิจ
มติชน
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
ฐานเศรษฐกิจ

รุกแผนที่เกษตรบริหารเชิงรุก เดินหน้าสู่สมาร์ทซิตี้สร้างรายได้

ผู้จัดการรายวัน360° – กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าAgri Map กลไกพัฒนาภาคเกษตรเชิงรุก สร้าง Smart Farmerสู่การขยายผลเป็น Smart City นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปิดเผยว่า จากนโยบายของ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทย ไปสู่การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก. 882 ศูนย์) รวมถึงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และการทำเกษตรในพื้นที่เหมาะสม (โซนนิ่ง) ทั้งนี้ กลไกหนึ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำมาใช้คือ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก หรือ Agri-Map(Agricultural Map for Adaptive Management) เป็นแผนที่ที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด มีการทับซ้อนข้อมูลด้านเกษตรทุกอย่างไว้ด้วยกัน

ตัวอย่างAgri-Mapของจังหวัดอุดรธานี ก็จะแบ่งออกเป็นแต่ละอำเภอ ประกอบไปด้วยข้อมูลชุดดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัดตั้งแต่เหมาะสมมากถึงไม่เหมาะสมของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลน้ำของกรมชลประทาน ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจของ สศก. ทั้งพิกัดที่ตั้งของระบบลอจิสติกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานน้ำตาล โรงงานแป้งมัน โรงสีข้าว รวมถึงข้อมูลวิเคราะห์มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าสำคัญ 5 อันดับของจังหวัด ต้นทุนการผลิต ราคาสินค้า ปริมาณผลผลิต ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เป็นต้น ซึ่ง Agri-Map จะถูกส่งไปให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ทั้ง 77 จังหวัด อย่างไรก็ตาม ต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานในจังหวัด เช่น หอการค้า พาณิชย์จังหวัด เพื่อวางแผนหรือกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการทำเกษตรในพื้นที่โดยใช้ตลาดนำ เพื่อให้มีผลตอบแทนมากขึ้น ขณะที่ดินทุนลดลง เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน

นางสาวจริยา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากจุดเริ่มต้นที่แผนที่การเกษตร Agri-Mapเป็นเสมือนผังเมืองด้านการเกษตรของจังหวัดนั้นจะทำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ เป็นเกษตรกรปรารถาเป็เรื่อง Smart Farmer ที่มีความรอบรู้ด้านการเกษตร การผลิตและการตลาด มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด แต่มีต้นทุนการผลิตลดลง เพื่อสร้างส่วนต่างของรายได้สุทธิให้เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าในอนาคตอาจต้องมีการขยายผลสู่แผนที่ของจังหวัด เป็นสมาร์ทซิตี้ Smart City เช่น สมาร์ทอุดรธานี เพื่อพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะด้านการบูรณาการ ที่มีข้อมูลจากทุกหน่วยงานให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งข้อมูลชุดดิน น้ำ เศรษฐกิจ การเกษตร ผนวกเข้ากับข้อมูลผังเมือง ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านสาธารณสุข เป็นต้น สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทุกอย่างผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือเรียกว่า Internet of Things เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งขณะนี้หลายประเทศ เช่น สเปน พยายามวางเมืองบาร์เซโลนาให้เป็นสมาร์ทซิตี้ เพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะดึงดูดนักลงทุนรายได้เข้าสู่เมืองเพิ่มขึ้น ประเทศไทยก็เช่นกัน หากสามารถทำได้ก็จะช่วยขยายโอกาสกับเกษตรกรและประชาชนของจังหวัดนั้นๆ.

ฉัตรชัยจับฟิวเจอร์ งบหน้า1.5พันล. จ่ายใน1เดือน

โพสต์ทูเดย์ - “พล.อ.ฉัตรชัย” แจงงบชุด
ลอก 1,500 ล้าน กรม.ให้จ่ายเฉพาะที่
จำเป็น ชี้เวลา 1 เดือนทำไม่ทันแน่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รรมว.เกษตร
และสหกรณ์ เปิดเผยมติที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรี (กรม.) เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา
มีมติอนุมัติกรอบวงเงิน 1,529 ล้าน
บาท เพื่อใช้ในโครงการบูรณาการชุดลอก
แหล่งน้ำ ว่า แม้ว่า กรม.จะมีมติอนุมัติ
กรอบวงเงินตามแผนงานไว้ทั้งหมด แต่
การดำเนินการชุดลอกคูคลองเพื่อรองรับ
น้ำฝนที่ตกลงมานั้น ให้งานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการเท่าที่เห็นว่าจำเป็นเร่งด่วน
เท่านั้น ขณะที่โครงการดังกล่าวกระทรวง
ทรัพยากรฯ เสนอระยะเวลาการดำเนิน
ตั้งแต่เดือน พ.ค.-มิ.ย. 2559 หรือต้อง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนนับ
จากนี้

“ในที่ประชุม กรม.ผมเสนอว่าฝนจะ
มาแล้ว แต่ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
นี้มีเพียง 1 เดือน ซึ่งอาจจะโดนครหาได้
กรม.จึงมีมติให้ชุดลอกคูคลองเฉพาะส่วน
เห็นว่าสำคัญก่อน เช่น ในแม่น้ำที่ต้นเงิน
ก็ให้ไปชุดเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำ แต่คงไม่ใช่
ให้ทำทั้งหมดตามแผนที่เสนอ เพราะเวลา
คงไม่ทัน” รรมว.เกษตรฯ กล่าว

นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จ.สงขลา
กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งส่งผลให้
ผลไม่สำคัญ 4 ชนิดในภาคใต้ คือ เงาะ
มังคุด ลองกอง และทุเรียน ติดดอกน้อย
กว่าปกติ หากสภาพอากาศยังแล้งจัดและ
ไม่มีฝน อาจส่งผลให้ไม่ผลที่ออกดอกแล้ว
เที่ยวคาดกันเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะทำให้ผลผลิต
ผลไม้มทั้ง 4 ชนิดลดลงอย่างมาก

นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อำนวยการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จ.เชียงใหม่
ระบุว่า ในปีนี้คาดว่าผลผลิตลำไยและลิ้นจี่
ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือจะลดลงจาก
ปีที่แล้ว โดยเฉพาะผลผลิตลำไยในฤดูจะ
ลดลง 16% และนอกฤดูลดลง 7% ๓

"ลำไย-ลิ้นจี่-ลองกอง" ระลำ

นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จ.เชียงใหม่ เปิดเผยถึงการประมาณการผลผลิตลำไยและลิ้นจี่ ปี 2559 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และตาก พบมีลำไยมีเนื้อที่ให้ผลผลิต 819,111 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 2% โดยผลผลิตต่อไร่ลดลง 579 กิโลกรัม (กก.) ลดลง 11% คิดเป็นผลผลิตรวม 473,913 ตัน ลดลง 13% ส่วนลิ้นจี่มีเนื้อที่ให้ผลผลิต 102,604 ไร่ ลดลง 4% ให้ผลผลิตต่อไร่ 287 กก. ลดลง 34% ผลผลิตรวม 29,475 ตัน ลดลง 37% จากสภาพอากาศที่ร้อนและแล้ง รวมถึงฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน

ด้านนายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ประมาณการไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ 4 ชนิด ปี 2559 ของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พบว่า เงาะเนื้อที่ให้ผลผลิต 37,085 ไร่ ลดลง 4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว คิดเป็นผลผลิต 12,813 ตัน ลดลง 10% และผลผลิตต่อไร่ 346 กก. ลดลง 7% มังคุดเนื้อที่ให้ผลผลิต 34,703 ไร่ ลดลง 2% ผลผลิต 13,018 ตัน ลดลง 7% และผลผลิตต่อไร่ 375 กก. ลดลง 6% ทุเรียนมีเนื้อที่ให้ผลผลิต 97,852 ไร่ เพิ่มขึ้น 0.14% ผลผลิต 40,278 ตัน ลดลง 10% และผลผลิตต่อไร่ 412 กก. ลดลง 10% ขณะที่ลองกองเนื้อที่ให้ผลผลิต 130,925 ไร่ ลดลง 3% ผลผลิต 31,015 ตัน ลดลง 7% และผลผลิตต่อไร่ 237 กก. ลดลง 4% โดยสาเหตุที่ทำให้ไม้ผลชายแดนใต้ลดลง มาจากฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งเช่นกัน

■ นาปรังรอเกี่ยวแสนไร่ล้นรอด/ข้าว-ยางขึ้นราคา ไทยพนักวิฤกษ์แล้ง

เกษตรกรรับทรัพย์ของขาดแย่งซื้อต้นราคา

7 เดือนวิฤกษ์แล้งกตผลผลิตวูป สินค้าเกษตรสำคัญทั้งข้าว มัน ยาง ปาล์มน้ำมัน สับปะรด พืชผัก ผลไม้ ยันปศุสัตว์ทั้งไก่ หมู ไช้ไก่ ราคาพุ่งยกแผง เกษตรกรเฮ แต่อานิสงส์ตกเฉพาะเกษตรกรที่ยังมีผลผลิต ขณะอีกด้าน ผู้บริโภคแบกภาระอ่วม ค่าครองชีพพุ่งสวนทางรายได้ไม่กระเตื้อง อธิปไตยกรมชลฯ ล้นปลาย พ.ค.ฝนเริ่มตกตามฤดูกาลหวังได้นำเต็มเขื่อนทั่วประเทศ

อ่านต่อหน้า >15



เปรียบเทียบราคาสินค้าเกษตร ณ ช่วงเวลาเดียวกัน

ข่าวต่อ

ไทยพนัก

จากฤดูแล้งที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 จนถึง ณ ปัจจุบัน (พฤษภาคม 59) ได้ผ่านพ้นมาเกือบ 7 เดือนแล้ว ซึ่งถือเป็นวิฤกษ์แล้งครั้ง

สินค้า	หน่วย(บาท)	16พ.ค.58	16พ.ค.59
ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง (จ.สุพรรณบุรี)	ตัน	7,850	8,800-8,900
หัวมันสด (เชื้อแป้ง 25% จ.นครราชสีมา)	กก.	2.39	2.15-2.20
น้ำยางสด (ณ โรงงาน จ.สงขลา)	กก.	55.00	59.50
ปาล์มทะลาย (น้ำมัน 17%)	กก.	4.31	5.40-5.80
สุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม	กก.	69.83	77-78
ไข่ไก่: ณ แหล่งผลิต	ฟอง	2.50	2.80
ทุเรียน หนองทอง (ขายปลีก)	กก.	90-100	110-130

ที่มา : "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมจากข้อมูลของกรมการค้าภายใน และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รุนแรงในรอบ 20 ปี ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยที่ส่วนหนึ่งต้องงดทำนาปรังและงดปลูกพืชเกษตรอื่นๆ ทำให้ขาดรายได้ กระทบต่ออาชีพเลี้ยงปลาในกระชังและปศุสัตว์ที่ขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้จากน้ำในเขื่อน และน้ำในแม่น้ำลำคลองน้ำแห้งขอด อย่างไรก็ตามหนึ่งจากภัยแล้งในครั้งนี้ “ฐานเศรษฐกิจ” ตรวจสอบพบว่า ได้ส่งผลดีทำให้ราคาสินค้าเกษตรหลัก รวมถึงพืชผักผลไม้ และสินค้าเกษตรประเภทปศุสัตว์ มีราคาสูงขึ้นสวนทางกับผลผลิตที่ลดลงอย่างชัดเจน

ข้าวเปลือกขาดราคาพุ่ง

ทั้งนี้ในส่วนของสินค้าข้าว นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ผลผลิตข้าวนาปรังในแต่ละภาคของไทยเหลือไม่มากนัก โดยราคาที่โรงสีรับซื้อในส่วนของข้าวเปลือกเจ้าความชื้นไม่เกิน 25% เฉลี่ยที่ 7.5-7.8 พันบาท/ตัน และข้าวเปลือกเจ้าความชื้นไม่เกิน 15% ที่ 8.5-9 พันบาท/ตัน ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ (ที่ส่วนใหญ่อยู่ในยุ้งฉางของเกษตรกร) ชื่อที่ 1.1-1.2 หมื่นบาท/ตัน และข้าวเปลือกเหนียวความชื้นไม่เกิน 30% ชื่อที่ 1.15-1.22 หมื่นบาท/ตัน และความชื้นไม่เกิน 13% ชื่อสูงถึง 1.6 หมื่นบาท/ตัน

“ราคาข้าวเปลือกช่วงนี้เกษตรกรขายได้ราคาค่อนข้างดี และโรงสีรับซื้อในราคาค่อนข้างสูง เพราะของในตลาดน้อยและมีการแย่งซื้อ แต่ปัญหาคือเกษตรกรไม่มีข้าวขาย ส่วนที่มีขายนาไปร้องนายก รัฐมนตรีเมื่อหลายวันก่อนว่า นายข้าวเปลือกเจ้าได้แค่ตันละแค่ 6-7 พันบาท ถือเป็นราคาต่ำกว่าปกติ ซึ่งมีข้อสงสัยว่าราคาข้าวดังกล่าวมีคุณภาพอย่างไร เป็นข้าวลีบหรือไม่”

มันเสียหายหนัก-ราคาโอเค

สอดคล้องกับนางสุรีย์ ยอดประจง นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยกล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรขายหัวมันสดได้ราคาค่อนข้างดี เฉลี่ยที่ 2-2.20 บาท/กิโลกรัม แต่ปัญหา คือเกษตรกรไม่มีของขาย เนื่องจากผลผลิตได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยทางสมาคมอยู่ระหว่างการสำรวจพบทวนปริมาณผลผลิตมันสำปะหลัง

ทั่วประเทศ จากที่ก่อนหน้านี้ได้ประเมินผลผลิตมันสำปะหลังปีการผลิต 2559/60 ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดจะมีผลผลิตที่ 32 ล้านตัน แต่ถ้าสุดคาดผลผลิตหัวมันสดของเกษตรกรในปีนี้จะไม่ถึง 32 ล้านตันอย่างแน่นอน เพราะจากผลการสำรวจเบื้องต้นไร่มันที่ปลูกไปแล้ว 1 ไร่ เฉลี่ยผลผลิตจะเสียหาย 20-50% ทางสมาคมจะร่วมกับ สศก. ประเมินอีกครั้ง จะมีความชัดเจนในเดือนหน้า

ยางทะลุ 60 บาท/กก.

ในส่วนสินค้ายางพารา นายหลักชัย กิตติพล นายกกิตติมติศักดิ์ สมาคมยางพาราไทยกล่าวว่า ขณะนี้ราคายางพาราดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในส่วนของน้ำยางสด และยางแผ่นรมควันชั้น 3 เฉลี่ยประมาณ 60 บาท/กิโลกรัม เป็นผลจาก 3 ปัจจัยหลักคือ 1.มาตรการความร่วมมือลดการส่งออกยางพาราของ 3 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย) ปริมาณ 6.15 แสนตัน (มี.ค.-ส.ค.59) ได้เริ่มดำเนินการแล้ว 2.เป็นวัฏจักรของยางพาราที่ราคาตกต่ำไปมากก็ปรับปรับตัวสูงขึ้น และ 3.ในช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายนเกษตรกรได้หยุดกรีดยางจากเป็นช่วงยางผลัดใบ ขณะนี้เริ่มเปิดกรีดยางใหม่ แต่จากภัยแล้ง ทำให้ยางออกยังไม่เต็มที่

“จากทั้ง 3 ปัจจัยทำให้ราคายางพุ่งสูงขึ้น แต่เกษตรกรก็ยังมีผลผลิตค่อนข้างน้อย ส่วนราคายางมีโอกาสจะทะลุเกิน 70 บาทต่อกิโลกรัมหรือไม่มองว่าคงไม่เกิน แต่คงอยู่ระดับ 60-70 บาท เพราะจากนี้ชีพหลายจะเริ่มมากขึ้น”

หมูยืมหน้าฟาร์ม 76 บาท/กก.

ขณะที่นายสุรัชย์ สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เผยว่า ขณะนี้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยที่ 76 บาท/กิโลกรัม บวก-ลบ ถือเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจ และพออยู่ได้ โดยมีกำไรเฉลี่ย 7-8 บาท/กิโลกรัม ซึ่งขอให้เกษตรกรมีกำไรบ้าง จากเวลานี้ภัยแล้งและอากาศที่ร้อนทำให้ผู้เลี้ยงมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากที่ต้องใช้เวลาเลี้ยงเพิ่ม

ขึ้น สุกรกินอาหารลดลง และโตช้า บางฟาร์มสุกรมีสุขภาพอ่อนแอ บางฟาร์มต้องซื้อน้ำกินและน้ำใช้ล้างเล้า บางรายที่เลี้ยงระบบบ่อแวน (ระบบที่ใช้การระเหยของน้ำช่วยทำความเย็น) ก็มีค่าไฟฟ้าเพิ่ม เพราะต้องปรับอุณหภูมิ

“ปกติช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปี ราคาหมูหน้าฟาร์มจะสูงขึ้น เพราะเป็นช่วงหน้าแล้ง ผลผลิตหรือน้ำหนักหมูจะลดลง แต่ความต้องการบริโภคยังเท่าเดิม เฉลี่ยทั่วประเทศ 3.7-3.8 หมื่นตัวต่อวัน โดยแหล่งเลี้ยงใหญ่อยู่ที่ราชบุรี และชลบุรี”

ไข่ละ: 2.90 บาท/ฟอง

ด้านนายอรรถพร อัครนิยานนท์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ กล่าวว่า ขณะนี้ราคาไข่ละหน้าฟาร์มที่ผู้เลี้ยงขายได้เฉลี่ยที่ 2.90 บาท/ฟอง สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือเป็นราคาที่เกษตรกรพออยู่ได้ บางรายยังมีกำไร บางรายขาดทุน เพราะต้นทุนการผลิตของแต่ละรายไม่เท่ากันและไม่เป็นที่เปิดเผย ขณะที่ผลผลิตไข่ไก่ช่วงนี้ถือว่ามีความผันผวนมาก ไม่ทราบปริมาณผลผลิตต่อวันที่แท้จริง (จากปกติมีผลผลิตเฉลี่ย 39-40 ล้านฟอง/วัน)

“ต้นทุนการผลิตไข่ไก่แต่ละคนหรือในแต่ละภาคไม่เท่ากัน และมีความผันผวนมาก เพราะบางคนกระทบแล้ง-ร้อน ผลผลิตลดลง ไข่ป่วยตาย บางคนปลดแม่ไก่ไ้ย่นกรงขาย บางคนต้องซื้อน้ำคั้น ละกว่าพันบาท บางคนไม่ต้องซื้อ ส่วนใหญ่ไม่มีใครบอกความจริงว่าเลี้ยงลดลงไปเท่าไร แต่ที่เหมือนกันคือเลี้ยงลดลงทุกคน จากเศรษฐกิจไม่ดี และอากาศที่แปรปรวน ซึ่งราคา 2.90 บาทถือว่าเกษตรกรพออยู่ได้ และไม่กระทบผู้บริโภคมากนัก”

ผักผลไม้ต้นทุนถูกราคาดี

นายพจน์ เทียมตะวัน นายกสมาคมผู้ประกอบการพืชผัก ผลไม้ไทยกล่าวว่า ขณะนี้ราคาพืชผักผลไม้ในภาพรวมปรับตัวสูงขึ้น จากผลกระทบภัยแล้งทำให้ผลผลิตลดลง ประกอบกับราคาผลไม้บางรายการ เช่น ทูเรียน เงาะ ราคาสูงในช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงผลผลิตต้น

ฤดูกาล ของยังมีน้อย และมีการแย่งซื้อของผู้ประกอบการค้าผลไม้ อาทิ ทูเรียน หมอนทองช่วงนี้ขึ้นไปถึง 120 บาท/กิโลกรัมก็มีคนแย่งซื้อ ช่วงนี้คงกระทบกับผู้บริโภคบ้าง แต่เมื่อผลผลิตทยอยออกมามาก ราคา ก็จะปรับตัวลดลง ในภาพรวมส่งผลดีต่อเกษตรกรที่มีผลผลิตแน่นอน

แย่งซื้อหมอนทอง 120 บ./กก.

ขณะที่นางสาวชุตติมา บุญยประภัศร์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์ผลผลิตผลไม้สำคัญของภาคตะวันออก 4 ชนิดได้แก่ ทูเรียน เงาะ มังคุด ลองกองที่จะทยอยออกมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม คาดผลผลิตในภาพรวมปีจะมีประมาณ 6 แสนตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมามีผลผลิตเกือบ 7 แสนตันหรือลดลงประมาณ 20% ซึ่งเป็นผลกระทบจากภัยแล้งมีผลให้ราคาผลไม้ในภาพรวมสูงขึ้น โดยล่าสุดทูเรียนพันธุ์หมอนทองเกรดส่งออกเฉลี่ยที่ 100-120 บาท/กิโลกรัม จากปีที่ผ่านมามีอยู่ที่ประมาณ 45 บาท/กิโลกรัม

ราคาสินค้าเกษตรสดใส

“ฐานเศรษฐกิจ” ได้ตรวจสอบราคาสินค้าเกษตร ในกลุ่มพืชเศรษฐกิจสำคัญ รวมถึงพืชผักผลไม้ และสินค้าเกษตรประเภทปศุสัตว์ล่าสุดพบส่วนใหญ่ราคาปรับตัวสูงขึ้น(ดูตารางประกอบ) มีปัจจัยหลักจากภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตลดลง โดยจากข้อมูลของสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน (ณ วันที่ 16 พ.ค.59) ในส่วนของข้าวเปลือกเจ้านาปรังเฉลี่ยที่ 8.8-8.9 พันบาท/ตัน หัวมันสำปะหลัง 2.15-2.20 บาท/กิโลกรัม ผลปาล์มทะลาย 5.40-5.80 บาท/กิโลกรัม มะพร้าวผลใหญ่(ทับสะแก) 22-25 บาท/ผล กระเทียมแห้งมัดจุก 77-78 บาท/กิโลกรัม ส้มเขียวหวาน(สายน้ำผึ้ง) 110-120 บาท/กิโลกรัม สับปะรดศรีราชา เบอร์ 1 30-35 บาท/กิโลกรัม เงาะโรงเรียน 50-55 บาท/กิโลกรัม

ในส่วนของราคาขายปลีก ผักชี 18-19 บาท/กิโลกรัม ต้นหอม 16-17 บาท/กิโลกรัม ถั่วฝักยาว 95-100 บาท/กิโลกรัม หน่อไม้ฝรั่ง 145-150 บาท/กิโลกรัม มะนาวแป้น (เบอร์ 1-2) ราคา 6.50-7 บาท/ผล เป็นต้น

ลุ่มฝนปลายพ.ค.ไทยหายแล้ง

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากที่เวลานี้เริ่มมีฝนตกในหลายพื้นที่ แต่สถานการณ์น้ำเดิมในเขื่อนทั่วประเทศภาพรวมยังไม่ดีขึ้น โดยยังมีการระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนมากกว่าน้ำที่ไหลเข้าอ่าง ปัจจุบันการระบายน้ำของเขื่อนทั่วประเทศเฉลี่ยที่ 50-60 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน ขณะที่น้ำไหลเข้าเฉลี่ย 11 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน ในจำนวนนี้มีการระบายน้ำของ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (ภูมิพล, สิริกิติ์, แควน้อยบำรุงแดน, ป่าสักชลสิทธิ์) ประมาณ 18 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน แต่มีน้ำไหลเข้า รว 4 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน

“จากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม ลมจะเปลี่ยนทิศจากลมตะวันออกเฉียงใต้ เป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะทำให้เริ่มมีฝนตกชุกมากขึ้นทั่วประเทศถือเป็นสัญญาณที่ดี อย่างไรก็ตามที่ล่าสุดมีข้าวนาปรังที่รอเกี่ยวเกี่ยวทั่วประเทศอีกไม่เกิน 1 แสนไร่ ในจำนวนนี้อยู่ในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาประมาณ 2 หมื่นไร่ ต้องรอดูว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมากน้อยแค่ไหน”

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

วันที่: พุธ 18 พฤษภาคม 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13947

Col.Inch: 8.59

Ad Value: 9,449

หน้า: 10(ขวา)

PRValue (x3): 28,347

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมธนาคารปู๋ยฯ



ตรวจเยี่ยมธนาคารปู๋ยฯ

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายฉวีวัฒน์ มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 11 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมธนาคารปู๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ที่ผลิตจากทะเลสาบปาดม ตามนโยบายรัฐบาล และนโยบาย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านเขี้ยวหวาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเร็วๆ นี้



ฟาร์ม โคนมอินทรีย์: นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รรมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการทำฟาร์มโคนมอินทรีย์ต้นแบบรายแรกของประเทศไทย นั้น ขณะนี้ฟาร์มดังกล่าวได้ผ่านการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว์ และได้ไปรับรองการผลิตโคนมอินทรีย์ตามข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และสามารถใช้เป็นต้นแบบในการนำไปต่อยอดเป็นแหล่งศึกษาได้แล้ว.

ปลุกหมอนเลี้ยงไหมผ้าวิฤติภัยแล้ง

นายอภิรักษ์ สุทธิสังข์ อธิบดีกรมหม่อนไหมเปิดเผยว่า ขณะนี้กรมหม่อนไหมได้ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อสู้วิกฤติภัยแล้ง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยนำร่องในพื้นที่บ้านคลองใหญ่ ตำบลหนองแขง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และตำบลลำตาเสา อำเภอลำลูกกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็น 2 จังหวัดใน 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งปี 2559

ด้วยการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม หรือเลี้ยงไหมเพื่อขายรัง ซึ่งกรมหม่อนไหมได้ประสานงานกับบริษัท จูัญไหมไทย ในการรับซื้อรังไหมเกรดพรีเมียมละ 180-200 บาท ตามเกณฑ์การรับซื้อตามหลักมาตรฐานการรับซื้อรังไหม ทั้งนี้ ประมาณการผลผลิตและรายได้

เกษตรกรที่ร่วมโครงการ พื้นที่ 6 ไร่ จะผลิตหม่อนเฉลี่ย 1,800 - 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ผลผลิตรังไหม 60 กิโลกรัมต่อแปลง ผลผลิตรังไหม 720 กิโลกรัมต่อปี มีรายได้เฉลี่ย 12,000 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสด การปลูกหม่อนเพื่อขายใบ การทอผ้าไหมหรือทอผ้าไหมผสมเส้นใยอื่น ๆ รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม โดยจะอบรมหลักสูตรการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การทอผ้า ตลอดจนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ แก่เกษตรกร โดยเน้นปฏิบัติจริงควบคู่กับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้อง ควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกรด้วยระบบการกู้ยืมเงินแบบปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อสนับสนุนการลงทุนเริ่มแรกในการสร้างโรงเลี้ยงไหมตามแบบมาตรฐาน พร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงไหมครบชุดอีกด้วย.

เสนอแก้ไขหนี้เร่งด่วนของเกษตรกร



สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดแถลงข่าว เรื่อง “การขอความเห็นชอบเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติตั้งงบกลางเพื่อใช้แก้ไขปัญหานี้เร่งด่วนของเกษตรกร จำนวน 3 พันล้านบาท” โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน

ฐานะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และนายวัชรพงษ์ จันทรวงจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้นี้ ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเร็ว ๆ นี้

โคนมร้อนหนังสือปลัดเกษตร ขอกู้ดอกต่ำปุยง600ฟาร์ม

ชุมนุมสหกรณ์โคนม ร้อนหนังสือถึงปลัดเกษตร ในฐานะประธานมิลค์บอร์ด ขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ให้สำหรับสหกรณ์/ศูนย์รวมนม 600 ฟาร์ม ทั่วประเทศ เพื่อซื้อแผ่นยางธรรมชาติปูพื้นคอก หวังดันมาตรฐานผลิตน้ำนมดิบ เข้าระบบนมโรงเรียน 1.4 หมื่นล้าน เผยผลการศึกษา จากสกว. การันตีการปูพื้นยางส่งผลผลิตนมโคที่เลี้ยงบนพื้นยางสูงกว่ากลุ่มที่เลี้ยงบนพื้นคอนกรีต

นายบัญญัติ โชติรัตนฤทธิ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนม

แห่งประเทศไทย เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้ทำหนังสือถึงนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) เพื่อขอขบประมาณในการจัดซื้อยางพาราในโครงการแผ่นยางธรรมชาติปูพื้นคอกให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ที่มีแม่โค 30 แม่ขึ้นไป จำนวน 600 ฟาร์ม ในรูปแบบสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงโคนมแบบยืนโรงซึ่งพื้นคอกเป็นคอนกรีตแข็ง การยืนโรงเป็นเวลานานทำให้ก๊ีบและข้อเข่าของโค

เกิดอาการเจ็บและอักเสบ มีผลต่อสุขภาพและผลผลิต

“ผลงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย หรือ สกว.ในปี 2551 พบว่าวัวนมโดยทั่วไปจะมีพฤติกรรมชอบพื้นคอกที่มีความนุ่ม จึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการยืนกินอาหาร เดิน นั่ง นอนบนพื้นยางที่มีความนุ่มมากกว่าพื้นคอนกรีตที่มีความแข็ง เนื่องจากทำให้วัวรู้สึกสงบ และลดการบาดเจ็บที่บริเวณเข่า ที่สำคัญประสิทธิภาพการผลิตพบว่าปริมาณการกินอาหาร อัตราการเจริญเติบโต และผลผลิตนมของโคที่เลี้ยงบนพื้นยางจะสูงกว่ากลุ่มที่เลี้ยงบนพื้นคอนกรีต แม้วัวนมที่เลี้ยงบนพื้นยางนั้นสามารถกินอาหารได้เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% และผลผลิตนมเพิ่มขึ้นประมาณ 4.85% ทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายนมเพิ่มขึ้นวันละ 5.93%



• บัญชา โชติรัตนฤกษ์

นายบัญชา กล่าวอีกว่า จากปริมาณน้ำนมของโคที่เพิ่มขึ้น 4.85% ข้างต้น หากคำนวณเกษตรกรรีดนมเฉลี่ย 300 กิโลกรัม/วัน จะมีน้ำนมดิบเพิ่ม 14.45 กิโลกรัม/วัน คิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น 225

บาท/วัน หรือ 9.3 หมื่นบาท/ปี คิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นทั้งโครงการ 55.85 ล้านบาท (คิดจากราคาน้ำนมที่เกษตรกรขายได้ 17.50 บาท/กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรทำน้ำนมดิบที่มีคุณภาพ จะทำให้การกำหนดราคาซื้อเพิ่มไม่น้อยกว่า 1.20 บาท/กิโลกรัม จะส่งผลทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากคุณภาพน้ำนมที่เพิ่มขึ้นเป็นเงิน 360 บาท/วัน หรือ 1.31 แสนบาท/ปี คิดเป็นรายได้จากคุณภาพน้ำนมที่เพิ่มขึ้นทั้งโครงการ 78.84 ล้านบาท รวมผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น ปีละประมาณ 134.69 ล้านบาท

สำหรับผลที่คาดหวังหากโครงการนำร่องเกิดขึ้นจะทำให้เกษตรกรเข้าใจถึงประโยชน์การใช้ยางแผ่นธรรมชาติรองพื้นคอกโคนม และเข้าถึงวิธีการบันทึกข้อมูลฟาร์มของตนเองและเห็นข้อมูล

เปรียบเทียบฟาร์มตนเอง กับฟาร์มที่ใช้แผนรณรงค์ จะทำให้อุณหภูมิการใช้แผนรณรงค์เกิดขึ้น จะเป็นการแก้ปัญหาการคายางในประเทศได้ด้วย

อย่างไรก็ตามในแต่ละปี ทางชุมนุมสหกรณ์ จะจัดประชุมใหญ่เป็นประจำทุกปีประมาณเดือนมิถุนายน เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมในปีที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านการเลี้ยงโคนมในปีต่อไป สำหรับในปีนี้อวาระพิเศษจะมีการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการชุดใหม่ในการบริหารชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ที่ครบวาระ 2 ปี